



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน  
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VCS  
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ปค ๑. ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ) ๑.๑ การปฏิบัติตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร	- ให้ อำเภอก ศึกษา ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนด/คำสั่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ ข้อกำหนด จำนวน ๑๖ ข้อ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย	อำเภอก
๑.๒ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคล บางประเภท ๓ จำพวก	- ให้ อำเภอก เตรียมข้อมูลบุคคลบางประเภท ๓ จำพวก ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กที่อายุ น้อยกว่า ๕ ปีลงมา และกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะ ของอำเภอก ตำบล และหมู่บ้าน ให้บูรณาการข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดูแลบุคคล ๓ จำพวก โดยเน้นย้ำ ให้กลุ่มคนดังกล่าวอยู่ในเคสสถานหรือสถานที่พำนักของ ตนเอง ซึ่งเป็นภารกิจของฝ่ายปกครองในการดูแลสุขภาพสุขของ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ นอ. บูรณาการการทำงาน ในระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะ กม. เป็นหลักในการทำงาน รวมถึง กน. ผญบ. ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่	อำเภอก
๑.๓ การบูรณาการตั้งด่าน/จุดสกัด ในพื้นที่	- ให้ อำเภอก โดยเฉพาะอำเภอกที่เป็นรอยต่อระหว่าง จังหวัด หรืออำเภอกขนาดใหญ่ ให้บริหารจัดการบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุด ซึ่งบุคลากรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติประจำจุดที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึงการระวังตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เรื่องการพกพาอาวุธขณะปฏิบัติ หน้าที่ให้ระมัดระวัง และพึงบริหารจัดการอารมณ์ ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการกระทบกระทั่ง เน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจ อีกทั้ง เน้นย้ำ นอ. ให้มีการออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ทุกกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย และเตรียมการสนับสนุน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	อำเภอก

ศ.ก. ๖๖๗

ปค๑๑

ปค๑๑

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๔ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของพื้นที่อำเภอชายแดน	- ให้ อำเภอ พื้นที่ชายแดนทั้ง ๒๘ อำเภอ ใน ๓๑ จังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๓ การปิดช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจักร เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และสอดส่องดูแลช่องทางผ่านแดนทางธรรมชาติในพื้นที่ รวมถึงเน้นย้ำการคัดกรองบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้มีความชัดเจน	อำเภอชายแดน
๑.๕ การจัดทำฐานข้อมูลในระดับพื้นที่	๑. ให้ อำเภอ เน้นย้ำ ปลัดอำเภอ ให้บันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ของผู้เดินทางกลับสู่หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงมอบหมายให้ กน. ผอ.บ. กม. รวบรวมข้อมูลผู้เดินทางกลับ ส่งให้ ปลัดอำเภอบันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน ๒. ให้ อำเภอ แจ้ง กน. ผอ.บ. กม. ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางกลับสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ติดตั้งระบบ AOT Airport Application ในโทรศัพท์มือถือของประชาชน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว รวมทั้งให้ มท. และ ผวจ. ได้ติดตามและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดสำหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ	อำเภอ
๑.๖ การสนับสนุนงบประมาณในระดับอำเภอ	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๘๔๔๔ ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓ ซึ่ง ปค. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารจัดการต่อไป	จังหวัด/อำเภอ
๑.๗ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ปค. (ศบค.ปค.)	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ผ่านทางการติดต่อต่าง ๆ อาทิเช่น LINE Mail โทรศัพท์/โทรสาร และเว็บไซต์ ปค. รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันในช่องทางดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่	จังหวัด/อำเภอ
๑.๘ การกำกับติดตาม การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบ กำกับติดตามการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง Social Media รวมถึงข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่และที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง กรณีตรวจพบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขชี้แจงทำความเข้าใจ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	จังหวัด/อำเภอ

๑๐๕๔๔

๒/๒๐๒๐

๒๒/๒๐๒๐

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๙ ประเด็นความเดือดร้อนอื่น ๆ ของประชาชนในพื้นที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ บริหารจัดการประเด็นปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้เหมาะสม มีการแบ่งสรรบุคลากร และทรัพยากรการบริการให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นพิษ PM ๒.๕ เป็นต้น	จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๐ การสร้างขวัญกำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงานในพื้นที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดูแลสุขภาพของทีมงาน และบุคลากรทุกภาคส่วนของฝ่ายปกครอง ดูแลเบียดเบียนค่าล่วงเวลา การจัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากร หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้แจ้งผ่าน ผตปค. ผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงกรณีในพื้นที่มีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาขอให้แจ้งผ่าน ผตปค. และช่องทางติดต่อของศูนย์ฯ โดยเฉพาะทาง Line Group เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป	จังหวัด/อำเภอ
<b>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท.</b> (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) ๒.๑ การบริหารงบประมาณของ ทปค.จว. และ ทปค.อ. เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ สามารถอนุมัติและดำเนินการโครงการฯ ได้ทันที ตามวิทย์ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๖๗๔๔ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๘๔๔๔ ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <b>ตัวอย่างการดำเนินโครงการฯ</b> ๑. บทบาท/มาตรการในการคัดกรองประชาชน อาทิเช่น การอำนวยความสะดวก/จุดสกัด เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็น เบียดเบียน อาหารสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น รวมถึง การจัดหาเครื่องตรวจอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือ สำหรับปฏิบัติงาน ๒. บทบาท/มาตรการในการอำนวยความสะดวก การแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) สำหรับกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการลงรายการในระบบ Thai QM การจัดหา	จังหวัด/อำเภอ  จังหวัด/อำเภอ

จกสขง

๒/๗๖๑๗

๒/๗๖๑๗

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>สิ่งของจำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น การช่วยเหลือ สนับสนุน สิ่งของจำเป็น สำหรับประชาชนที่ต้องแยกสังเกตอาการ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) และการสนับสนุนการ ลงพื้นที่ติดตามผู้กักกันตัวของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. บทบาท/มาตรการในการดูแลสถานที่ และ สุขภาวะบุคลากรของอำเภอ อาทิเช่น การจัดหาเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ การจัดหาเครื่องพ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อ การฉีดพ่นกำจัดเชื้อในที่ว่าการอำเภอ รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการตามหลัก Social Distancing</p> <p>๔. บทบาท/มาตรการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้กับประชาชน อาทิเช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนในพื้นที่ (โดยเฉพาะ กลุ่มที่เข้าไม่ถึง Social Media) การสนับสนุนออก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านต่าง ๆ และ การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว</p> <p>ทั้งนี้ อปค. ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตาม หนังสือฉบับดังกล่าว เพื่อจัดสรรสำหรับ ทปค.จว. และ ทปค.อ. แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	
๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร พื้นฐานในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ในพื้นที่ เพื่อให้ทบทวนสถานการณ์และประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ขอความร่วมมือจังหวัด/อำเภอ หากมีเหตุการณ์และ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีข้อเสนอแนะให้ส่วนกลางดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้รายงาน ส่วนกลางให้ทราบโดยเร็ว</p>	จังหวัด/อำเภอ
๓.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ กำหนดมาตรการความปลอดภัย ของบุคลากรฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรการที่กำหนด โดยให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสมของ แต่ละพื้นที่ รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบที่ไม่ได้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้</p>	จังหวัด/อำเภอ

ฉัตรจิรา

๒๕๖๓

ปณิศา

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<b>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท.</b> (นายพิริยะ ฉันทดิลก) ๔.๑ การอำนวยการติดต่อสื่อสาร	- ให้ ผอ.สน. ผอ.กอง และ ผอ.ส่วน ให้อำนวยการติดต่อสื่อสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ต้องมีการสั่งการและใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง ตลอดจนการประสานงานและอ้างอิงข้อมูลหมาย รวมถึงวิธีการ/แนวทางที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงขอให้ ผอ.สน. ผอ.กอง ผอ.ส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อำนวยการติดต่อสื่อสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว	ผอ.สน./ผอ.กอง /ผอ.ส่วน
๔.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงให้ตรวจตรา สอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังบุคคลที่ต้องสงสัย เพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชน	จังหวัด/อำเภอ
๔.๓ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	- ให้ อำเภอ ให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงตรวจสอบติดตามในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชน	อำเภอ
<b>๕. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท</b> (นายวินัส สีสุข) ๕.๑ การให้บริการของสำนักทะเบียน	- ให้ อำเภอ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามปกติ รวมถึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักทะเบียนให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	อำเภอ
๕.๒ การชะลอการตรวจสอบ DNA	- ให้ สำนักทะเบียน ชะลอการส่งตรวจสอบ DNA กรณีการเพิ่มชื่อและลงรายงานสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร เนื่องจากด้านสาธารณสุขมีภารกิจรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	สำนักทะเบียน
๕.๓ การจัดระบบงานด้านทะเบียนและบัตรที่ให้บริการประชาชน	- ให้ อำเภอ สนับสนุนมาตรการ/ข้อกำหนดที่ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้มีการกำหนดให้ชัดเจนในเรื่องการทำความสะอาดสถานที่ให้บริการประชาชนต้องทำเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยของ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงการล้างมือเป็นประจำ และให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสเอกสารโดยตรง ทั้งนี้ ให้ นอ. สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด	อำเภอ

ฉ.ก.ค.ช.น

ป.ร.ค.ง

ป.ร.ค.ง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๔ การลดค่าธรรมเนียมนิยมให้กับประชาชน	- ให้ สน.บท. ดำเนินการเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียมนงานทะเบียนราษฎรตามกฎหมายกระทรวงที่กำหนด โดยออกเป็นประกาศสำนักทะเบียนกลาง ซึ่งประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัย โดยใช้อำนาจตามกฎหมายทะเบียนราษฎร รวมถึงให้ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียนงานทะเบียนและบัตรภาพรวมทั้งหมด	สน.บท.
๕.๕ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ๓ จำพวก	- ให้ สน.บท. ประมวลผลข้อมูลบุคคลบางประเภท ๓ จำพวก ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป กลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า ๕ ปีลงมา และกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว โดยจะแยกเป็นรายหมู่บ้าน/รายสำนักทะเบียน และส่งให้อำเภอเพื่อติดตามและดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด	สน.บท.
๖. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๖.๑ สล.ปค. : การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ ปค. และผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ๑๐ โครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ให้ สำนัก/กอง ส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบ/ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ ๑. ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตามภารกิจและตามนโยบายรัฐบาล มท. และ ปค. โดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ สล.ปค. และ ๒. ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตาม ๑๐ โครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ วช.	สำนัก/กอง
๖.๒ วช. : การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง จัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งรายการขอลงทุนทุกรายการขอให้สำรวจความพร้อมของรายการพร้อมทั้งจัดทำแผนการจัดซื้อและ/หรือแผนการจัดสรรงบประมาณ ประมาณการราคา (ปร.๔-๕) และรายละเอียดประกอบ โดยกำหนดจัดส่งให้ วช.(สงปม.) จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร ภายในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป	สำนัก/กอง

สินตสิน

๖/๒๗/๖๓

สินตสิน

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐